

กนอ.ผนึกกำลังเอกชน จัดตั้งนิคมฯราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

นายวิรัช อัมระपाल ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ว่าหลังจาก กนอ.ผลักดันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาจังหวัดสมุทรสาครแล้ว ยังออกประกาศเชิญชวนเอกชนเพื่อเสนอพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป และนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ร่วมกับ กนอ. ในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาครและในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยองด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงผังเมืองและขอเปลี่ยนแปลงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ (พื้นที่เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นผลการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการฯโดยเพิ่มการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมฯในลักษณะการร่วมดำเนินการกับภาคเอกชน และขยายผลการศึกษาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นครราชสีมา ภาคเหนือ คือ ลำพูน และภาคใต้ คือ สงขลา เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคต่างๆ ของประเทศด้วย

สำหรับรูปแบบของการจัดตั้งนิคมฯแบ่งเป็น 7 รูปแบบ คือ 1.ใช้ที่ราชพัสดุในลักษณะร่วมดำเนินการกับ กนอ. 2.ประกาศเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุน โดยใช้ที่ดินของเอกชนมาพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเปิดพื้นที่ให้สถานประกอบการเช่าใช้ประกอบการเป็นรายได้ตอบแทนให้กับเอกชนผู้ลงทุน 3.ใช้พื้นที่นิคมฯเดิมที่มีอยู่ โดยเปิดให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างที่ยังเหลืออยู่และยังไม่มีผู้ประกอบการมาจับจอง 4.จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมภายในพื้นที่

เรือนจำ โดยใช้ที่ดินราชพัสดุของเรือนจำซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ แต่ยังมีขนาดไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งเป็นนิคมฯซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ แล้วเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุน

5.จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมการเกษตร โดยนำพื้นที่ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งเป็นนิคมฯ แต่สามารถพัฒนาพื้นที่เหลือใช้ของเรือนจำต่าง ๆ ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยเน้นที่การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้พื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าสูง 6.จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมเชิงท่องเที่ยวและสุขภาพ โดยนำพื้นที่ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม แต่มีศักยภาพมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ 7.จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ในพื้นที่เอกชน ซึ่งอาจดำเนินการในลักษณะของบ้านกึ่งวิถี หรือสถานที่พักพิงดูแลผู้ถูกคุมประพฤติในระหว่างพักการลงโทษ และลดวันต้องโทษในพื้นที่เอกชนได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่ม

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 10 มีนาคม 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15288

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 52.25

Ad Value: 65,312.50

PRValue (x3): 195,937.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กนอ.ผั่นกำลังเอกชน จัดตั้งนิคมราชธานีทั่วประเทศ

หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการจัดตั้งนิคมฯนั้น จะใช้การลงทุนร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้เลี้ยงตัวเองได้โดยพึ่งงบประมาณภาครัฐน้อยที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจจะเน้นนวัตกรรม แรงงานใช้ฝีมือ รูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสุจริตที่มีรายได้เพียงพอให้กับผู้พันไทยเป็นทุนตั้งต้น มากกว่าการจูงใจผู้ประกอบการโดยลดค่าจ้างแรงงานให้ต่ำ หรือใช้แรงงานไร้ฝีมือในสถานประกอบการ รวมทั้งจัดองค์ประกอบพื้นที่เพื่อฝึกตั้งแต่เป็นผู้ต้องขังภายในแดนควบคุม โดยกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จะเตรียมความพร้อมตั้งแต่การคัดกรองฝึกอาชีพผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พยายามส่งตัวผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีต้องการประกอบอาชีพสุจริตให้ออกมาทำงานในพื้นที่นิคมฯ ผ่านการพักการลงโทษกรณีพิเศษ โดยอาจใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์(EM)

“ผลการศึกษายังพบว่าหากเป็นการจัดตั้งนิคมฯในพื้นที่ซึ่งมีฐานอุตสาหกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ นั้นมีความน่าสนใจ หากสามารถเชิญชวนผู้ประกอบการมาลงทุนเพิ่มเติมพื้นที่ จะมีรายได้จากการเช่าพื้นที่ประกอบการในระยะยาวเกินกว่าต้นทุนการดำเนินการของ กนอ.ด้วย โครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการดูแลผู้ต้องขังและผู้พันไทย ให้กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างแข็งแรง มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว ลดการกลับมาทำผิดซ้ำได้” นายวีริศ กล่าว



● **มธ.ชวนเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ:** คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี และสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. จัดกิจกรรม Socwork Run @Rangsit เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและสังคมของคนยุคใหม่ ในวันที่ 1 เม.ย. ตามเส้นทางบนถนนเลียบริมคลองรังสิต-นครนายก จ.ปทุมธานี เริ่มตั้งแต่ระยะทาง 3กม. จนถึง 10 กม. เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และส่งเสริมการออกกำลังกาย คุรายละเอียดที่เพจ Facebook : Socwork run and Reunion at Rangsit

คณะวิทย์ มธ.เปิดตัว'Oryzwel' อัจฉพเจรดงานวิจัย บุคคลาคนรักสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI-TU) เอาใจคนรักสุขภาพ ที่ชื่นชอบรับประทานรสหวาน แต่ให้แคลอรีน้อย น้ำตาลในเลือดไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยกระดับคู่อหารทางเลือก "Oryzwel" ผลิตภัณฑ์ชั้นหวานจากข้าวและธัญพืช ที่อัจฉพเจรดต่อยอดความสำเร็จเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคเกษตรกรรมไทย ด้วยการผสานความรู้ด้านฟู้ดไซน์ร่วมกับข้าวไทย ที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำและธัญพืช ไม้ใฝ่วัลดูกันเสีย มาพร้อมคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะกับผู้ที่รักสุขภาพ ผู้มีอาการแพ็กลูเตน และผู้ที่หลีกเลี่ยงการรับประทานนมจากสัตว์ ให้อาหารทุกมื้อมีรสหวานได้ โดยไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลทรายและนมวัว ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ "Oryzwel" ได้พัฒนาเชิงพาณิชย์แล้ว 3 สูตร ได้แก่ สูตรออริจินัล สูตรเมล็ดพิททอง และสูตรงาคั่วโกโก้ ในขนาดบรรจุจุก 120 กรัมจำหน่ายในราคาจุกละ 129 บาท ทั้งนี้ ผลงานวิจัย "ผลิตภัณฑ์ชั้นหวานจากข้าวและธัญพืช สูตรมังสวิวัติ" ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ "Inventions Geneva Evaluation Day-Virtual Event" ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ผศ. ดร.กฤติยา เชื้อนเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI-TU) เปิดเผยว่า เทรนด์การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรคจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็มเกินไป จึงนำไปสู่ความร่วมมือกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อยอดความรู้ฟู้ดไซน์ (Food Science) ยกระดับข้าวไทยสายพันธุ์ กข 43 ที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำ พัฒนาเป็นนมข้าวชั้นหวานต้นแบบที่ลดการเติมน้ำตาล เทียบปริมาณน้ำตาลกับนมชั้นหวานทั่วไป จาก 40 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 8 เปอร์เซ็นต์

ปัจจุบันงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการต่อยอดจากโจทย์ของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ อาทิ ผู้ที่แพ็กลูเตนและนมวัว ทำให้ทีมวิจัยคณะวิทย์ มธ. ร่วมกับ บริษัท อิมฟู้ด ครีเอชัน จำกัด ได้พัฒนาสูตรใหม่ ด้วยการไม่เติมน้ำตาลทราย ไม้ใฝ่วัลดู ไม้ใฝ่วัลดูกันเสีย และเพิ่มธัญพืชชนิดต่างๆ ฟู้ดฟังก์ชัน (Functional Food) จึงได้เป็นสูตรใหม่ในชื่อ



'Oryzwel' ผลิตภัณฑ์ชั้นหวานจากข้าวและธัญพืชสูตรมังสวิวัติ ที่มาพร้อมไฟโบรอิคและใยอาหาร อาทิ ฟรุคโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (Fructo-Oligosaccharide) และอินูลิน (Inulin) ที่นอกจากจะให้ความหวานแล้ว ยังเพิ่มประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการปรับสมดุลลำไส้ ช่วยระบบขับถ่าย เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ สายมังสวิวัติ สายวีแกน ผู้ที่อยู่ในระหว่างการควบคุมน้ำหนัก ตลอดจนผู้ที่แพ็กนมวัวและกลูเตน สามารถลิ้มรสความหวานอร่อยได้ตามปกติ โดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แคลอรีน้อย ไม่เติมน้ำตาลในเลือดอย่างรวดเร็ว

งานวิจัยนี้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยปัจจุบันมีการขอใช้สิทธิและนำไปต่อยอดโดยบริษัท อิมฟู้ด ครีเอชัน จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้เข้าสู่กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัย และได้จัดจ้งเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นหวานจากข้าวและธัญพืช จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ ออย. ทั้งนี้ ผลงานวิจัย'ผลิตภัณฑ์ชั้นหวานจากข้าวและธัญพืช สูตรมังสวิวัติ' ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ "Inventions Geneva Evaluation Day - Virtual Event" เมื่อปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 'Oryzwel' สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ www.facebook.com/Oryzwel/ และสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ติดตามได้ที่เว็บไซต์ <http://student.mytcas.com> หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI-TU) ได้ที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th, www.facebook.com/ScienceThammasat และ <https://sci.tu.ac.th> หรือติดต่อ 02-564-4490 ต่อ 2094 ■



กนอ.ศึกษาฯร่วมนอกชน หวังผู้พันโทฯลดทำผิดซ้ำ ตั้งนิคมฯราชทัณฑ์

นายวิริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ว่าหลังจาก กนอ.ผลักดันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทrophyสาคร ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วยังออกประกาศเชิญชวนเอกชนเพื่อเสนอพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปและนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ร่วมกับ กนอ.ในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยองด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงผังเมือง และอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (Environmental Impact Assessment)

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ (พื้นที่เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยเพิ่มการศึกษาแนวทางการ

ดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะการร่วมดำเนินการกับภาคเอกชน และการขยายผลการศึกษาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมาภาคเหนือคือจังหวัดลำพูนและภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคต่างๆของประเทศ

ทั้งนี้ในส่วนหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์นั้น จะใช้การลงทุนร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยพึ่งพางบประมาณภาครัฐให้น้อยที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจจะเน้นนวัตกรรม แรงงานใช้ฝีมือ และรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่เพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสุจริตที่มีรายได้เพียงพอให้กับผู้พันโทฯเป็นทุนตั้งต้นมากกว่าการจูงใจผู้ประกอบการโดยกีดค่าจ้างแรงงานให้ต่ำ หรือใช้แรงงานไร้ฝีมือในสถานประกอบการ ขณะเดียวกันยังมีการจัดองค์ประกอบพื้นที่เพื่อฝึกตั้งแต่เป็นผู้ต้องขังภายในแดนควบคุม โดยกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จะเตรียมความพร้อมตั้งแต่การคัดกรองและฝึกอาชีพผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พยายามส่ง

ตัวผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและต้องการประกอบอาชีพสุจริตให้ออกมาทำงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ผ่านการพักการลงโทษกรณีพิเศษ โดยอาจใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์

โดยผลการศึกษาก่อนการการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ยังพบว่าหากเป็นการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งมีฐานอุตสาหกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ นั้นมีความน่าสนใจและหากสามารถเชิญชวนผู้ประกอบการมาลงทุนเพิ่มเติมพื้นที่ จะมีรายได้จากการเช่าพื้นที่ประกอบการในระยะยาวเกินกว่าต้นทุนการดำเนินการของ กนอ.ด้วย ทั้งนี้โครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการดูแลผู้ต้องขังและผู้พันโทฯจนสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างแข็งแรง มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว ช่วยลดการกลับมาทำผิดซ้ำได้

ร.ร.ผู้สูงอายุเรือนจำลำปาง

น.ส.ชวันชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับเรือนจำกลางลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และหน่วยงานภาคีเครือข่าย บูรณาการขับเคลื่อนการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในเรือนจำกลางลำปาง เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุในเรือนจำกลางลำปาง ได้รับโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณค่า ส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างรายได้และประกอบอาชีพที่เหมาะสม มีการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง มีผู้เข้าเรียนจำนวน 60 คน มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุในเรือนจำกลาง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง อีกทั้งสามารถเตรียมตัวเองเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข.

กนอ. เปิดแผนตั้ง นิคมฯราชทัณฑ์ ทั่วประเทศ ช่วยผู้พ้นโทษ มีรายได้ ลดทำผิดซ้ำ

วันที่ 10 มีนาคม 2566 - 05:05 น.



กนอ.ขยายนิคมฯราชทัณฑ์ร่วมเอกชนทั่วประเทศ ช่วยผู้พ้นโทษ มีรายได้ ลดทำผิดซ้ำ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ว่า กนอ.อยู่ระหว่างเดินหน้า>จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ (พื้นที่เพิ่มเติม) ลักษณะร่วมดำเนินการกับภาคเอกชนในทั่วประเทศ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเหนือ คือ จังหวัดลำพูน และภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคต่างๆ ของประเทศด้วย หลังแนวทางศึกษาผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลการศึกษาความเป็นไปได้ที่ กนอ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาเพิ่มเติมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก กนอ.ได้ผลักดันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร จ.สมุทรสาคร สำเร็จ และหลังจากนั้นได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชนเสนอพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ทั่วไป และนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ร่วมกับ กนอ. ในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยองด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงผังเมือง และอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ

รูปแบบของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ แบ่งเป็น 7 รูปแบบ คือ 1.ใช้ที่ราชพัสดุในลักษณะร่วมดำเนินการกับ กนอ. 2.ประกาศเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุน โดยใช้ที่ดินของเอกชนมาพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเปิดพื้นที่ให้สถานประกอบการเข้าใช้ประกอบการเป็นรายได้ตอบแทนให้กับเอกชนผู้ลงทุน 3.ใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ โดยเปิดให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างที่ยังเหลืออยู่ และยังไม่มีการประกอบกิจการมาจับจอง 4.จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมภายในพื้นที่เรือนจำ โดยขอใช้ที่ดินราชพัสดุของเรือนจำซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ แต่ยังมีขนาดไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ แล้วเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุน

5.จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมการเกษตรโดยนำพื้นที่ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม แต่สามารถพัฒนาพื้นที่เหลือใช้ของเรือนจำต่าง ๆ ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยเน้นที่การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้พื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าสูง 6.จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมเชิงท่องเที่ยวและสุขภาพ โดยนำพื้นที่ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม แต่มีศักยภาพมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ 7.จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ในพื้นที่เอกชน ซึ่งอาจดำเนินการในลักษณะของบ้านกึ่งวิถี หรือสถานที่พักพิงดูแลผู้ถูกคุมประพฤติในระหว่างพักการลงโทษ และลดวันต้องโทษในพื้นที่เอกชนได้โดยไม่จำเป็นที่รัฐจะต้องลงทุนเพิ่ม

ในส่วนของหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์นั้น จะใช้การลงทุนร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยพึ่งพางบประมาณภาครัฐให้น้อยที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจจะเน้นนวัตกรรม แรงงานใช้ฝีมือ และรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสุจริตที่มีรายได้เพียงพอให้กับผู้พ้นโทษเป็นทุนตั้งต้น มากกว่าการจูงใจผู้ประกอบการโดยกวดค่าจ้างแรงงานให้ต่ำ หรือใช้แรงงานไร้ฝีมือในสถานประกอบการ

ขณะเดียวกันยังมีการจัดองค์ประกอบพื้นที่เพื่อฝึกตั้งแต่เป็นผู้ต้องขังภายในแดนควบคุม โดยกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จะเตรียมความพร้อมตั้งแต่การคัดกรองและฝึกอาชีพผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พยายามส่งตัวผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและต้องการประกอบอาชีพสุจริตให้ออกมาทำงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ผ่านการพักการลงโทษกรณีพิเศษ โดยอาจใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring: EM)

“ผลการศึกษาการลงทุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ยังพบว่า หากเป็นการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งมีฐานอุตสาหกรรมและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นั้นมีความน่าสนใจ และหากสามารถเชิญชวนผู้ประกอบการมาลงทุนจนเต็มพื้นที่ จะมีรายได้จากการเช่าพื้นที่ประกอบการในระยะยาวเกินกว่าต้นทุนการดำเนินการของ กนอ.ด้วย ทั้งนี้ โครงการนี้จะกลายเป็นกลไกสำคัญในการดูแลผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ จนสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างแข็งแรง มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว ช่วยลดการกลับมาทำผิดซ้ำได้” นายวีริศ กล่าว